

GIÁ BÁN	
CÔNG-PRÁP	NGOẠI-QUỐC
Mỗi năm 1.00	1.00
Sáu tháng 1.00	1.00
Ba tháng 1.00	1.00

Đưa báo phải trả tiền trước.  
Theo và muốn ghi tên H. TRAN-DINH-PHIEN. - Ai cũng quảng cáo, việc riêng của chúng tôi trước.

# TIẾNG-DÂN

## La Voix du Peuple

Đi sau dưới thời  
thờ, khi nào cũng  
hạt.

### CẦN PHẢI CÓ CON MẮT XEM ĐỜI

**Đã đến ngày phải nói thật làm thật chăng?**

Trái đất cứ xoay! Thời gian cứ đi tới! Trên con đường sống của loài người cũng mỗi ngày mỗi đổi khác! Vì thế mà người đời sống trong cái hoàn cảnh biến thiên không ngừng ấy, thường bị cái nạn « đi hụt lại sau ».

Thời thế có cái sức nâng người lên cao rồi chóng, song cũng cái sức đó nó đẩy người sụt xuống cũng đáng ghê; mà đã đi hụt lại sau tức là khi nào cũng bị nó đẩy mà không sao lết được.

Nói ngay về xã hội ta trên quê hương nước ta nay thì về số là người đi hụt. Đi hụt thế nào?

Trước đây mấy năm, có một vài nhà chí sĩ đi Đông đi Tây, làm quốc sự để trả thù, làm quốc sự để kiếm tiền, có kẻ nhờ đó mà làm nên giàu sang... lần lần họ quay về quê hương, nhưng họ không ai tin nữa.

Thế là cái thời mỵ dân làm quốc sự để mua danh chắc lợi đã qua hẳn rồi, ai đi theo sau là bị hụt!

Trước kia ra làm hội đồng, làm dân biểu, không biết công việc hay dở, tư cách giỏi hơn thế nào, họ đã được người trên cái ghế Hội đồng thì xin dân biểu này, xin mãi hàng

### CHUYÊN ĐỜI

**Chà! lại hơn Thánh nữa kia!**

(Nghị-viên « Trưng-dang »)

Năm trên lúc quan Tổng-trưởng Thuộc địa Paul Reynaud sang ta, các đoàn thể Nam kỳ bày tiệc đãi, ngài có câu khen người Nam ta là « hơn Tây ». Nay trông lại ông ta thì thấy ra một chuyên « hơn Thánh » nữa!

Hơn Thánh thế nào?

Sau vài ngày Hội đồng dân biểu Trưng-dang khai mạc (16-10), thì dân biểu Hào-kỳ cũng khai mạc (20-10) Kỳ Hội đồng này cũng có chuyên tranh nghị trường rất sôi nổi. Vì thế nên bọn đồng nghiệp Ngô-báo cũng cố gắng, cố gắng mấy câu trả lời của các quan Nghị về câu hỏi: « Tại sao ông làm dân biểu? »

Trong những câu trả lời về câu hỏi quan trọng ấy, ông thì nói: « Phải có công làm », ông thì nói: « Phải hiền tinh thể trong nước » kẻ nói này người nói khác. Lời kiến giải như thế, chúng ta nghe ra họ thông thường quá, không bàn làm gì. Đây có câu trả lời của ông Nguyễn-công-Tiến, thì chúng ta phải phục là hánh, Thánh hơn ông không ít nữa.

Ông Tiến nói: Dân biểu có cái tựa theo người mà không theo đảng nên có hạn... chúng tôi muốn phá bỏ hệ tư tưởng, lập ra một chính đảng gọi là « Đảng Trưng-dang », lấy ông Trưng-dang làm chủ nghĩa. Nếu có đảng ấy sau sẽ có đảng là, hừ, như thể ông này ra cái gì lập đảng, không hơn ông đi một cái gì lập đảng ông nọ, phải ông kia...

Ông, hơn Thánh là tại chỗ « đảng Trưng-dang ».

Trưng-dang là cái đạo cao xa thế nào. Chính cụ không cần theo ta là người đời li có thể làm kia « 民無不之 ». Cụ nói như vậy: Trước lịch có thể lập đảng, như ông nói thì lịch có thể lập đảng, không hơn ông đi một cái gì lập đảng ông nọ, phải ông kia...

Theo như lời cụ không trên thì Trưng-dang khó là gương nào! Ấy thế mà quan Nghị Tiến ngài định lập một đảng « Trưng-dang », chỉ trị cái chủ nghĩa « Trưng-dang » để làm lịch cho dân nước, không phải hơn Thánh là gì nữa.

Để một dân là cái « đảng » mà ông nói là « Trưng-dang », đó, rồi nó đi ra đường là « đảng hừ », mà ông lại báo cáo hệ tư tưởng ông nọ, phải ông kia », chỗ cốt yếu là thờ chủ nghĩa « đảng » hơn là thờ người. Chủ « đảng » với chủ « người », giới hạn không biết lấy gì làm mực, mà rải rác có gợn cũng chúng vào một công, sang cái thuyết ông thì phải cái « đảng Trưng-dang » kia không có người nào hết, hay chỉ là một người đảng để xướng đó, một đại mục đích được. Không thể đảng đó có 3 người thì tức là có đảng rồi, vì người ngoài đảng cũng gọi là người trong đảng Trưng-dang kia mà.

Tuy vậy, hiện tình dân nước và xã hội Việt nam có cái gì xang đối: dân với cụ gọi với từ, đảng với tay v. v. không đi đâu được, mà quan Nghị xướng ra cái chủ nghĩa « Trưng-dang » ta cũng phải cho là dở.

### SAU VỤ ÁM SÁT Ở MARSEILLE

Cuộc điều tra Paris, 15-10. - Bộ cảnh sát Pháp, Thuyết và Nam-tư-lập pháp hiện đang tìm kiếm đồng phạm vụ ám sát. Người ta đã bắt được mấy người như sau: Eugène Kravtchik người Nga sinh, 2000 Kravtchik. Có tên được trong một danh sách ở Bon-houillet thì chỉ cần một người tự sát, ai cũng trong Malay, là tên đã thoát cảnh sát ở Fontainebleau. Nhưng các tin báo không giống nhau.

Melan, 16-10. - Sylvestre Maloy là 4 ngày nay trốn trong núi Fontainebleau, và rồi bị bắt tại Melan. Người ta quyết nó là đồng phạm của tên ám sát van Alexandro nhưng nó chỉ cần cái ở Fontainebleau của người, sau đó sẽ đi lấy nó.

Melan, 16-10. - M. Simonsvitch, thành là làm phòng Nam-tư-lập pháp đã bị vào cảnh sát của Alexandre. Maloy cũng có tên là Simy nghĩa là « người mạnh » lãnh phần hành động ở Paris hoặc ở Marseille. Ông này có 7 người ở Kalem (thủ phạm) 2 người bị giam ở Ancey và Maloy, và hiện đang truy 1 người (tên là và 2 người khác ông, trong 3 người, sau này có một người làm đầu đoàn vụ ám sát. Sofia, 16-10. - Bộ cảnh sát Bulgaria đã nhận được tin từ người ám sát của Alexandre là tên Kalem (thủ phạm), của bộ cảnh sát Pháp gửi qua. Đem so với tên của người Macedonia là Vlado Georgiev thì bắt được chính ông này tên sau này là tên thật của thủ phạm.

Paris, 16-10. - Sau khi khám phá ở khách sạn mà mấy người đang trú và tìm kiếm và một người khác trốn khỏi tay ra vụ ám sát, người ta có tìm được trong tay của Maloy 2 quả bom. 1 quả nặng 100 gram và một cái khác nặng 200 gram. Hai quả bom này có thể là của Kalem (thủ phạm). Vì thế mà có chuyện rằng Maloy có dự vào cuộc ám sát này.

Sở cảnh sát đã nhận được những chứng cứ về cái biệt hiệu Kalem mà đã đem so để chúng ta biết rất giống với Vladimir Georgiev thủ phạm là « Vlado le Chasseur ». Sinh ở Servie năm 1897, chỉ là 17 tuổi theo mẹ qua Bulgaria. Yờ dĩ ban đầu làm tài xế, rồi làm nghề vận tải hàng hóa, chẳng bao lâu nhảy vào đảng cách mạng. Vào năm 1924 có ám sát ông thủ lĩnh nghị viên Timoshin Dimitof và cách mạng gia Malovitch. Bị bắt án tù hình, nhưng được đi ra. Từ đây nhảy đảng không hề (parti terroriste) creata de Pavlich là cựu thủ lĩnh « Prankto » của trước.

### VỀ VIỆC DÀN THUY NHẬP ĐIỆN Ở QUẢNG-NAM

**Y KIẾN ĐỘC GIẢ**

Việc dàn thủy nhập điện ở tỉnh Quảng-nam là một việc hiện thời rất quan trọng.

Kỳ giả xin lấy chất ý kiến hẹp hòi từ đây những điều thiết thực về tình hình nông dân, để chính phủ chăm chú hơn nữa.

Muốn rõ lợi hại sự dàn thủy nhập điện, trước hết phải xét tình trạng nghề nông và địa thế trong xứ.

Tỉnh Quảng-nam, phần đông nhân dân sống về nghề nông, nhưng ruộng đất có nhiều chỗ cao, xưa nay chưa có thể đem nước vào mà cấy lúa, hoặc cấy mà chỉ chờ nước trời, mùa mưa mùa hạn, không lấy đâu làm chắc.

Nay nhà nước đắp đập, đào mương, để tưới cho ruộng sống lên động dân nước vào các miền không sống được theo mực nước nhân tạo, ngày nay, một phần ruộng có thể cấy lúa, phần còn lại, có thể cấy cây dễ dàng, đều lấy dân vẫn hoan nghênh.

Nhà nước lại muốn giúp cho các nhà tư bản làm máy bơm nước để tưới ruộng.

Việc này thì nông dân lấy làm bất tiện mà có ý sợ hãi.

Về việc sau này, phần nhiều các lý trưởng đã ký ưng thuận mà không hỏi ý kiến nông dân, hay giờ về ra hết sức ăn năn. Vì việc ký chỉ làm giàn riêng cho một vài nhà tư bản mà thiệt thòi đến nhân dân nhiều.

Vấn làm máy bơm có đều bất tiện như sau này:

1) Dân quê vì thất nghiệp: Dân quê sống về nghề nông, không phải lấy hội lúa đem muốn về khác làm cho mình, mà chính mình tự làm cu ly cho mình hoặc làm cho nhà giàu mà sống. Người nghèo có ruộng một đôi sào thì ra công đập xe tát nước, sau lấy hoa lợi đó mà bồi công mướn nước, mãi của mình và nuôi vợ con cũng chịu khó than.

Người không có ruộng lại làm cu li đập xe tát nước cho kẻ giàu ruộng. Xe nước ở thôn quê không khác gì cái xường tiền dụng như công. Bấy giờ nếu giao công việc đó cho máy bơm, thì nhiên một phần dân nghèo phải bỏ tay chân đi. Vì cái máy kia cướp cả công việc, không có việc làm, mà chính cái sào ruộng đó cũng phải chia cho phần nước.

DE-ST

### Có lẽ Anh và Pháp sẽ nhường thuộc địa cho Mỹ để khâu nợ

Thông tin của báo Impartial ở Paris có tin rằng báo « Sunday Chronicle » có đăng một bài của ông Nguyễn-lào nghị-viên Mỹ Arthur Robinson, đại ý nói rằng Pháp và Anh có ý muốn nhường cho Mỹ một số thuộc địa để khâu nợ.

Ông Robinson lại quả quyết rằng Pháp sẽ nhường các đảo Guadeloupe, Martinique và Saint-Pierre et Miquelon, cho Anh và Mỹ, nhường các Bermuda, Caribbea, Bahama, và Catman, Trinidad v. v.

### Viện Dân-biểu Trung kỳ đã về mạc

Theo chương trình đã định đăng ở Viện Dân-biểu Trung-kỳ đã về mạc hôm 23 Octobre, nhưng vì đến ngày 23 có xảy ra chuyện không ngờ nên phải đình hoãn về mạc một bữa.

Nội ngày 23 qua Thượng và quan cố vấn bộ Lại qua thượng thuyết với ông Hà-Đông và cả viện, (mấy buổi thượng thuyết này không cho báo giới dự thính) kết quả ông Hà-Đông đồng ý một ý với viện.

Vì vậy nên qua ngày 24 Octobre đến 9 giờ buổi làm lễ về mạc.

Trong đêm vừa qua ở Huế trời lại gió lớn, mưa to... Có lẽ vì vậy nên quan chấp hành bộ Lại không được vui. Thay mặt Nam triều có quan Thượng bộ Lại và quan Thượng thư, bên Bắc bộ có quan Giám-đốc chánh-trị Dupuy và quan cố-vấn bộ Lại Dubesty. Ông Hà-Đông bị nghi ngờ về giới của Thượng, ở ghế chính-phái; ở bên máy chiếu áo giáp ngũ sắc và mấy tấm hình ảnh của các cụ Thượng, các cụ quan và tìm bộ tịch của ông Nghị-trưởng như tượng đài bốt cái vì hội đồng.

Các quan lại này đi dự thính đến kỳ được mười người, và hơn mười người qua ta. Người ngoài đến dự thính có 4 người!

Quan Thượng bộ Lại Thái-vân-Toàn đọc bài diễn-văn tuyên-bố về việc Hội-đồng; ông Phạm-châm-Phiên tạm-phái bộ Lại đọc báo dịch ra Pháp-văn. Vì không có diễn-văn của ông Viện-trưởng nên đọc song bài dịch Pháp-văn thì song bên Bắc bộ, các quan đứng dậy ra về. P. V.

### TƯ ÍCH LÀM BIỆT LÃNG!

(Phải chăng là lời ở tờ thông tư không giá trị gì?)

QUẢNG-NAM. - Chẳng lẽ là lý hương các xã thuộc thuộc Đông Việt, huyện Tân-phước, xin đem dân khố kho bãi này là ra bán, song quan trên nói: « Ờ! »

Vâng theo tờ thông tư số 21 bộ TĐ, chánh và Xã hội cứu tế, ngày 15 tháng 4 năm Bảo-đại thứ 7, và pháp luật chỉ chuẩn ngày 3 tháng 2 năm Duy-tân thứ 2 (décembre 1908), giao 4 ngày tư lịch cho dân làm việc làng.

Thế mà các làng làng chúng tôi (và nghe các ông khác ông vậy) thì làm quan như phải bắt dân tư lịch đem làm con đường số 12, từ huyện lỵ qua làng Trưng-dang, và từ Trưng-lâm đến làng Ngọc-giúp đường ấy thuộc ông Phạm-giang, và phần ở Lạc-lộ tư lịch, mà nay có một tên dân phải đi làm bốn ngày rưỡi (từ trưa trưa đến ngày 15 là 4 giờ học phủ), hồ tư lịch đi và trở về một tên dân mất 7 ngày, mất lý lịch không biết được.

Các làng nào có tin lý dân tư lịch lý làm học trường, tư lịch đình miếu và các ấp đường và các công trong làng, thì quan địa phương không cho.

Các xã chúng tôi đi có ông làm mà quan song quan trên nói cho, nên lý làm mong lắm!

20 người tư trưởng và hương mục cùng lý lý lý

### Vua Ý định sang Pháp

phương vì vụ ám sát mà phải đình Rome 14-10. - Trong mấy tuần lễ gần đây có tin vua Victor Emmanuel nước Ý sẽ sang Pháp, nhưng vì sao đó nên đình lại tháng Octobre. Nay ở Triều đình Ý có tin cuộc hành du này phải đình chỉ (Impartial).

### CHUYÊN MẠI

**TRẦN BẢO Ở MON-CAY**  
(211 chiếc thuyền mất tích. 1.000 người chết đói)

BẮC-KY. - Theo báo Đông-Pháp số ra ngày 20-10, trần bảo ở và rời ở tỉnh Mon-cay thiệt hại khá lớn.

Tại huyện Phong-thành (Đông-hung), 211 chiếc thuyền bị chìm, 1.035 người chết đói, trong số đó thì chừng vài chục người bị gió cuốn ra bờ, hoặc bị những cây to đè phải. Ở Trúc sơn thì một chiếc thuyền với bị chìm, 8 người mất tích. Ấy là không kể những chiếc người chết trôi đến cửa biển gần có lao Vinh, đất vào khe núi, bị cá rủa. Vì chỗ này xa làng, ít người đi tới, trừ ra những thuyền đánh cá hay thuyền

### Một cách tiêu thụ rượu công-ty rất điệu

NGHỆ-AN. - Lưu nay ở Nghệ-an, các làng bán rượu cho các công ty. Tại phủ Hưng nguyên cũng có một công ty bán rượu.

Hôm qua nhật 16-10 vừa rồi, nhân ngày bầu cử hội viên hàng tỉnh, quan phủ thì một kẻ rất điệu, nên trong gian lấy một trăm lít rượu hết không còn một giọt nào. Sáng ngày hôm ch, quan phủ đã mua một chum rượu chén một trăm lít và để mấy cái chén to một bữa. Khi đến đến đồng chí, quan trấn trấn: « Chum rượu này để đãi hàng phủ, hồ ai thắng thì phải trả tiền », Lành và trấn, các lý viên kẻ thì đành chén, kẻ đem chén mướm đem về. Nghe dân lại có người dân bà team của chum nên cũng chỉ trưng làm dân ông đem chén vào mướm nữa.

Hai người ông kẻ là Lê-đơn-Điền, cai tổng Phủ long và Nguyễn-văn-Kho cai tổng Đò-yên, hai người đến là trong thời gian hàng tỉnh. Kẻ ông ông Kho, người thì viên hàng tỉnh, được 124 chén, thì kẻ, còn ông Điền chỉ được 100 chén thôi. Thế là ông Nguyễn-văn-Kho được làm hội viên, cũng tự rượu chén thì được một số rượu khá lớn, còn người đi bán thì được say một bữa tay lý của khôn.

ĐƠN

### Vua Ý định sang Pháp

phương vì vụ ám sát mà phải đình Rome 14-10. - Trong mấy tuần lễ gần đây có tin vua Victor Emmanuel nước Ý sẽ sang Pháp, nhưng vì sao đó nên đình lại tháng Octobre. Nay ở Triều đình Ý có tin cuộc hành du này phải đình chỉ (Impartial).

### Vua Ý định sang Pháp

phương vì vụ ám sát mà phải đình Rome 14-10. - Trong mấy tuần lễ gần đây có tin vua Victor Emmanuel nước Ý sẽ sang Pháp, nhưng vì sao đó nên đình lại tháng Octobre. Nay ở Triều đình Ý có tin cuộc hành du này phải đình chỉ (Impartial).

### CHUYÊN MẠI

**TRẦN BẢO Ở MON-CAY**  
(211 chiếc thuyền mất tích. 1.000 người chết đói)

BẮC-KY. - Theo báo Đông-Pháp số ra ngày 20-10, trần bảo ở và rời ở tỉnh Mon-cay thiệt hại khá lớn.

Tại huyện Phong-thành (Đông-hung), 211 chiếc thuyền bị chìm, 1.035 người chết đói, trong số đó thì chừng vài chục người bị gió cuốn ra bờ, hoặc bị những cây to đè phải. Ở Trúc sơn thì một chiếc thuyền với bị chìm, 8 người mất tích. Ấy là không kể những chiếc người chết trôi đến cửa biển gần có lao Vinh, đất vào khe núi, bị cá rủa. Vì chỗ này xa làng, ít người đi tới, trừ ra những thuyền đánh cá hay thuyền

### Một cách tiêu thụ rượu công-ty rất điệu

NGHỆ-AN. - Lưu nay ở Nghệ-an, các làng bán rượu cho các công ty. Tại phủ Hưng nguyên cũng có một công ty bán rượu.

Hôm qua nhật 16-10 vừa rồi, nhân ngày bầu cử hội viên hàng tỉnh, quan phủ thì một kẻ rất điệu, nên trong gian lấy một trăm lít rượu hết không còn một giọt nào. Sáng ngày hôm ch, quan phủ đã mua một chum rượu chén một trăm lít và để mấy cái chén to một bữa. Khi đến đến đồng chí, quan trấn trấn: « Chum rượu này để đãi hàng phủ, hồ ai thắng thì phải trả tiền », Lành và trấn, các lý viên kẻ thì đành chén, kẻ đem chén mướm đem về. Nghe dân lại có người dân bà team của chum nên cũng chỉ trưng làm dân ông đem chén vào mướm nữa.

Hai người ông kẻ là Lê-đơn-Điền, cai tổng Phủ long và Nguyễn-văn-Kho cai tổng Đò-yên, hai người đến là trong thời gian hàng tỉnh. Kẻ ông ông Kho, người thì viên hàng tỉnh, được 124 chén, thì kẻ, còn ông Điền chỉ được 100 chén thôi. Thế là ông Nguyễn-văn-Kho được làm hội viên, cũng tự rượu chén thì được một số rượu khá lớn, còn người đi bán thì được say một bữa tay lý của khôn.

ĐƠN

### AI MUỐN IN VÀ MUA

**LỊCH 1935 (乙亥)**

Năm nay bán quán có bán lịch, Ngai nào cần mua nhiều ít gì, xin cho biết. Mua 30 trở lên mà muốn in tên, hiệu vào lịch, thì viết cho rõ ràng và gửi về sớm cho.

Tấm bảng cao 37cm, rộng 27cm. In hai mặt và có hình vẽ rất đẹp.

Tờ lịch lớn bề cao 43cm, rộng 8cm, tờ lịch nhỏ cao 11cm, rộng 7cm.

Giá bán lẻ tờ lớn 3\$50 một chục, tờ nhỏ 3\$00.

**NHÀ IN TIẾNG-DÂN - HUẾ**





